

BÁO CÁO

Kết quả công tác quản lý, bảo vệ rừng 2023, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2024

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG NĂM 2023

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Năm 2023, công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện theo nội dung, hình thức, thời gian và chương trình cơ bản thiết thực, hiệu quả, góp phần tuyên truyền rộng rãi những quy định pháp luật mới, phù hợp với từng đối tượng tham gia, đồng thời nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của người dân về pháp luật, giáo dục được ý thức tuân thủ pháp luật trong nhân dân.

Ngay từ đầu mùa nắng nóng, UBND huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao trách nhiệm, ý thức của người dân trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng¹. Đặc biệt, đã chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn xã Thượng Trạch, Tân Trạch tham mưu chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, vận động người dân không phá rừng làm nương rẫy trực tiếp tại các bản.

Tổ chức 03 lớp tuyên truyền các quy định của pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp tại các thôn thuộc các xã Phúc Trạch, Liên Trạch, Hưng Trạch với 150 người tham gia.

¹ Tổ chức 04 hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện các nội dung của thông tư 26/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 30/12/2022 quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản; các quy định pháp luật liên quan đến trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; các quy định về chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã cho các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh lâm sản, cơ sở nuôi động vật hoang dã, các chủ rừng và cán bộ UBND các xã, thị trấn, Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn với hơn 135 người tham gia.

Xây dựng nội dung, ghi âm và in sao 27 CD tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng, sử dụng phát triển rừng và PCCCR giao cho các xã, thị trấn trọng điểm phát trên hệ thống loa truyền thanh.

Tuyên truyền, ký cam kết chung tay bảo vệ động vật hoang dã cho 25 đối tượng là chủ các cơ sở nuôi động vật hoang dã, nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thị trấn Phong Nha, Nông Trường Việt Trung, xã Xuân Trạch².

2. Công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng.

Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện, Ban chỉ đạo huyện đã ban hành nhiều văn bản và tham mưu UBND huyện chỉ đạo các địa phương, các đơn vị chủ rừng thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn đạt kết quả như sau:

2.1. Công tác bảo vệ rừng

UBND huyện đã thành lập 02 đoàn liên ngành chốt chặn, kiểm tra rừng, truy xuất nguồn gốc lâm sản tại khu vực Bồng Lai (xã Hưng Trạch) và Ngọn Rào (xã Xuân Trạch). Qua đó đã chủ động ổn định tình hình trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng về khai thác mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, mất an ninh trật tự.

Giao Hạt Kiểm lâm chỉ đạo các Trạm, Tổ, Kiểm lâm địa bàn tham mưu chính quyền địa phương, tổ chức phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng trên địa bàn, phối hợp, hỗ trợ các chủ rừng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Qua đó hạn chế đến mức thấp nhất tác động của người dân vào các lâm phần rừng tự nhiên, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ rừng tại gốc. Trong năm 2023, Hạt Kiểm lâm Bố Trạch đã chỉ đạo các Trạm Kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng trên địa bàn và các đơn vị chủ rừng tiến hành 137 đợt kiểm tra rừng tự nhiên.

2.2. Quản lý động vật rừng (ĐVR)

Căn cứ tình hình thực tế, UBND huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp với các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác phổ

² Tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền quy định pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp; các quy định về chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã cho các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh ăn uống, cơ sở nuôi động vật hoang dã tại xã Xuân Trạch, thị trấn Nông Trường Việt Trung với 40 người tham gia.

biển, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân để nâng cao ý thức bảo vệ các loại động vật rừng; tổ chức ký cam kết đối với các nhà hàng trên địa bàn về việc không kinh doanh, giết mổ động vật rừng trái pháp luật và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết đã ký³.

Vận động 06 cá nhân tự nguyện giao nộp 09 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Hạt đã kịp thời tiếp nhận và chuyển giao Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật để kịp thời cứu hộ, chăm sóc, phục hồi tập tính trước khi thả về môi trường tự nhiên.

2.3. Công tác xử lý vi phạm

Năm 2023, trên địa bàn toàn huyện đã kiểm tra, bắt giữ, xử lý 12 vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp. (So sánh 2023/2022)

a) *Tổng số vụ vi phạm gồm:* 12/13 vụ (giảm 03 vụ). Trong đó:

- Vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm gồm: 03/00 vụ (tăng 03 vụ).

- Vi phạm hành chính: 09/10 vụ (giảm 01 vụ).

- Tịch thu lâm sản, phương tiện không xác định được người vi phạm: 0/03 vụ (giảm 03 vụ).

b) *Lâm sản tịch thu gồm:* 1,116 m³/2,441 m³ gỗ thông thường (giảm 1,325 m³).

c) *Tổng thu ngân sách:* 241.923.000/143.981.000 đ (tăng 97.942.000đ).

3. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

a. *Công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện PCCCR.*

Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Bồ Trạch. Tham mưu Ban chỉ đạo ban hành Quy chế

³ Trong năm 2023, Hạt Kiểm lâm đã phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, hướng dẫn 11 cơ sở nuôi hoàn thiện hồ sơ, gửi Chi cục Kiểm lâm cấp mã số cơ sở nuôi động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB/động vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục II, III CITES. Hạt đã chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác gây nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng tại các trại nuôi. Hướng dẫn các cơ sở gây nuôi cập nhật sổ theo dõi, báo cáo theo đúng định kỳ. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Bồ Trạch có 22 cơ sở nuôi động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và 01 cơ sở nuôi động vật rừng thông thường. Các cơ sở gây nuôi hợp pháp đã tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đồng thời đáp ứng một phần nhu cầu của xã hội, giảm việc bắt bẫy ĐVR ngoài tự nhiên.

hoạt động, phân công trách nhiệm các thành viên Ban chỉ đạo nhằm đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ QLBR và PCCCR năm 2023⁴.

Thực hiện các công văn, chỉ đạo của cấp trên cũng như căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn, BCĐ đã kịp thời tham mưu UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ban, ngành, địa phương và chủ rừng về triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và PCCCR. Bên cạnh đó, Cơ quan thường trực BCĐ (Hạt Kiểm lâm) cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Trạm Kiểm lâm, Tổ KLCĐ & PCCCR trực thuộc thực hiện nhiệm vụ và chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tăng cường tham mưu cho chính quyền địa phương các xã, thị trấn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR.

b. Công tác vệ sinh rừng, xử lý thực bì trước mùa khô năm 2023

UBND huyện ban hành Công văn số 76/UBND ngày 17/01/2023 về việc thực hiện các biện pháp phòng cháy rừng trước mùa khô năm 2023 chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và các đơn vị chủ rừng hoàn thành việc vệ sinh rừng, xử lý thực bì rừng trồng trước mùa khô. Trước mùa khô năm 2023, trên địa bàn toàn huyện đã xử lý 15.799,92/20.619,63 ha rừng trồng các loại, đạt tỷ lệ 76,63%, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2022.

c. Kiểm tra tình hình phòng cháy chữa cháy rừng

Để kịp thời chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện trong năm 2023, từ ngày 04/4 đến ngày 10/4/2023, Ban chỉ đạo huyện thành lập đoàn công tác do đồng chí Đoàn Văn Ngãi - Phó Trưởng ban thường trực, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bồ Trạch chủ trì, cùng các thành viên thuộc các cơ quan Hạt Kiểm lâm, Công an huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra một số địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện gồm các xã Phú Định, Cự Năm, TT Phong Nha và các chủ rừng Chi nhánh lâm trường Rừng Thông Bồ Trạch, CNLT Trường Sơn, Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình, Công ty CP giống Lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ. Qua kết quả

⁴ Kịch bản 29 Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững, trong đó: cấp huyện 01 ban, cấp xã 23 ban, chủ rừng 05 ban. Các Ban chỉ đạo cấp xã, chủ rừng đã thành lập, kịch bản toàn các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng và PCCCR gồm 188 tổ, đội với hơn 1500 người.. Lực lượng chuyên trách và bán chuyên trách PCCCR gồm có: Hạt Kiểm lâm Bồ Trạch; Công an huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Các Đồn Biên phòng (Lý Hòa, Cồn Roàng, Cà Roàng); lực lượng Dân quân, Công an xã và bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng...

kiểm tra, Hạt đã tổng hợp, báo cáo UBND huyện những tồn tại trong quá trình triển khai nhiệm vụ bảo vệ rừng, PCCCR trước mùa khô và tham mưu UBND huyện chấn chỉnh kịp thời.

d. Công tác trực PCCCR, tiếp nhận thông tin cháy và tuần tra, quan sát, canh gác, phát hiện lửa tại các khu vực trọng điểm.

Các đơn vị ứng trực thuộc Hạt Kiểm lâm đã mở sổ theo dõi tình hình PCCCR để hàng ngày theo dõi, tổng hợp, báo cáo Chi cục Kiểm lâm theo quy định; bố trí lực lượng trực, theo dõi cháy tại chòi canh lửa; chỉ đạo kiểm lâm địa bàn phối hợp các đơn vị chủ rừng và chính quyền các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, thường xuyên thông tin nhằm phát hiện sớm các đám cháy trong phạm vi quan sát được để huy động lực lượng chữa cháy kịp thời.

Trong những ngày nắng nóng cao điểm, Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức trực cháy rừng 24/24, bố trí lực lượng sẵn sàng tham gia chữa cháy kịp thời.

e. Tình hình cháy rừng

Trong năm 2023, trên địa bàn xảy ra 02 vụ cháy rừng, gây thiệt hại 10,0171 ha rừng (4,8512 ha rừng trồng đã thành rừng và 5,1659 ha rừng trồng chưa thành rừng). Ngoài ra còn có một số điểm phát lửa, UBND huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp với lực lượng tại chỗ của chính quyền địa phương xử lý kịp thời, giảm thiểu tối đa thiệt hại đến rừng. Phối hợp với các cơ quan chức năng, chủ rừng khẩn trương khắc phục hậu quả và điều tra, xác minh nguyên nhân, đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

4. Công tác phát triển rừng.

Nhằm thực hiện tốt công tác phát triển rừng, góp phần ổn định tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các địa phương, đơn vị và các chủ rừng thực hiện tốt công tác phát triển rừng trên địa bàn đạt kết quả như sau:

4.1. Công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

Tiếp tục cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên phần mềm theo dõi diễn biến rừng theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng.

- Kết quả khai thác rừng trồng: Tổng diện tích khai thác rừng trồng trên địa bàn huyện năm 2023 là 1.871,85 ha (tăng 327,25 ha so với cùng kỳ năm 2022) với sản lượng 144.912 m³ (tăng 21.369 m³ so với cùng kỳ năm 2022).

- Kết quả trồng rừng: Trồng lại rừng sau khai thác năm 2023 là 2065,07 ha (tăng 487,84 ha so với cùng kỳ năm 2022).

4.2. Công tác quản lý việc sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 20 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, năm 2023 đã cung ứng hơn 11.000.000 cây giống phục vụ công tác trồng rừng trên địa bàn huyện.

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế.

- Công tác kiểm tra rừng, kiểm soát, truy xuất nguồn gốc lâm sản trên một số địa bàn hiệu quả chưa cao.

- Tình trạng lấn chiếm rừng, đất lâm nghiệp chưa được ngăn chặn triệt để.

- Việc xây dựng và thực hiện phương án xử lý tình trạng lấn, chiếm rừng và đất lâm nghiệp trái pháp luật của một số địa phương, đơn vị chủ rừng còn quá chậm.

- Công tác quản lý, theo dõi các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, cơ sở nuôi động vật rừng một số địa bàn còn chưa thường xuyên.

2. Nguyên nhân.

- Hầu hết các chủ rừng còn hạn chế về năng lực bảo vệ rừng được giao, lực lượng bảo vệ rừng mỏng, chế độ đãi ngộ đối với lực lượng bảo vệ rừng chưa bảo đảm nên một số cán bộ chưa an tâm công tác; kinh phí cho các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR còn hạn chế.

- Thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, biến đổi thất thường ảnh hưởng đến sản xuất lâm nghiệp; đa số địa bàn phức tạp, địa hình chia cắt, xa xôi, hiểm trở, hạ tầng yếu gây khó khăn cho công tác bảo vệ rừng và PCCCR.

- Nhu cầu lấy đất sản xuất lâm nghiệp của nhân dân một số nơi chưa giảm nên nguy cơ phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp để trồng rừng kinh tế vẫn còn tiềm ẩn.

- Sự tham gia, vào cuộc và phối hợp của các ngành, địa phương, chủ rừng trong việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình còn hạn chế, chưa quyết liệt, thiếu đồng bộ.

- Lực lượng Kiểm lâm địa bàn còn mỏng, một số công chức Kiểm lâm phải thực hiện nhiệm vụ quản lý 2-3 địa bàn, trình độ chuyên môn chưa đồng đều.

- Các văn bản quy phạm pháp luật ngày càng nhiều, thường xuyên được sửa đổi, bổ sung, tính ổn định chưa cao và còn chông chéo. Công chức Kiểm lâm thường xuyên phải nghiên cứu, áp dụng để phù hợp với tính chất của từng vụ việc và các điều kiện thực tiễn tại địa phương.

- Chưa có nguồn kinh phí thường xuyên bảo đảm cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.

Phần thứ hai

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN RỪNG VÀ PCCCR NĂM 2024

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng năm 2024 sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức:

- Địa bàn rộng lớn, địa hình phức tạp, điều kiện kinh tế xã hội hầu hết các địa bàn vùng cao còn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Tình hình lấn, chiếm đất lâm nghiệp vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số địa phương.

- Năm 2024 là năm có thời tiết, khí hậu diễn biến theo chiều hướng bất lợi, dự báo trong năm hiện tượng El nino sẽ xảy ra, nắng nóng kéo dài có nguy cơ cháy rừng rất cao.

II. GIẢI PHÁP

2.1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cơ quan Kiểm lâm phối hợp tốt với Đài truyền thanh huyện, các cơ quan báo chí, chính quyền địa phương cơ sở tăng cường tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng ở khu dân cư; làm tốt công tác cảnh báo, dự báo cháy rừng. Vận động nhân dân sống liền rừng, ven rừng tích cực tham gia bảo vệ rừng, ngăn chặn việc chặt phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, không sử dụng lửa trong rừng mùa nắng nóng để xảy ra cháy rừng.

Tu sửa lại các bảng tuyên truyền bảo vệ rừng tại các khu vực rừng trọng điểm và các khu dân cư.

2.2. Quản lý, bảo vệ rừng.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư số 47-CT/TW ngày 25/06/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2018 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, quản lý, bảo vệ rừng; Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 29/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Cập nhật thường xuyên, đầy đủ, chính xác công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp.

- Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra nắm tình hình trên địa bàn quản lý, chỉ đạo phối hợp giữa lực lượng có liên quan và các đơn vị chủ rừng tăng cường công tác kiểm tra rừng, truy quét lâm tặc tại các khu rừng còn giàu tài nguyên; kiểm tra, kiểm soát các tuyến giao thông trọng điểm.

- Tăng cường công tác kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản. Làm tốt công tác bảo tồn loài nói riêng và bảo tồn đa dạng sinh học nói chung, đặc biệt đối với các loài nguy, cấp, quý hiếm.

- Các chủ rừng và các xã, thị trấn có rừng phải xây dựng bổ sung hoàn thiện phương án, kế hoạch BVR cho từng địa phương, đơn vị mình. Phương án phải thật cụ thể và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

- Kiểm tra, quản lý lâm sản và giám sát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đưa vào sử dụng trong hoạt động của các xưởng cưa xẻ, các cơ sở chế biến gỗ.

- Ngăn chặn có hiệu quả việc bắt bẫy, vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã trái phép. Quản lý tốt việc gây nuôi động vật rừng và hoạt động giết mổ, tiêu thụ sản phẩm.

2.3. Phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng, trong đó chú trọng công tác PCCCR vào những tháng cao điểm nắng nóng, tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn các chủ rừng thực hiện phương án PCCCR. Đẩy mạnh việc quản lý lửa rừng, cấm đốt lửa, xử lý thực bì, đốt nương rẫy trong những ngày nắng nóng để xảy ra cháy rừng.

- Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện dụng cụ sẵn sàng chữa cháy; tổ chức canh trực tại các khu vực trọng điểm cháy rừng để phát hiện đám cháy và huy động lực lượng chữa cháy kịp thời hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra.

- Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp nhận thức sâu sắc và quán triệt đầy đủ Luật Lâm nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh, xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo Quyết định số 07/2012/TTg, ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo cơ sở và các chủ rừng trên địa bàn thực hiện phương châm “4 tại chỗ”.

- Các chủ rừng bố trí lực lượng thường xuyên canh gác 24/24 giờ trong ngày vào mùa nắng nóng để cảnh báo kịp thời khi có dấu hiệu cháy rừng xảy ra.

- Thực hiện tốt chế độ khen thưởng đối với các tập thể, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia chữa cháy rừng. Tổ chức điều tra và xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm Luật Lâm nghiệp theo quy định.

2.4. Sử dụng và phát triển rừng.

- Sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên rừng hiện có. Tăng cường công tác kiểm tra rừng, kiểm tra hoạt động quản lý, bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng.

- Đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng cho các hộ gia đình để trồng rừng, khoanh nuôi, quản lý, bảo vệ rừng nhằm tạo thêm công ăn việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, từ đó người dân có trách nhiệm BVR, PCCCR tốt hơn.

- Phát triển trồng rừng gỗ lớn, chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn gắn với việc cấp chứng chỉ rừng FSC, nâng cao đời sống cho người dân sống gần rừng để giảm nguy cơ tác động đến rừng tự nhiên.

- Tăng cường quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dự án có sử dụng rừng, môi trường rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn.

- Quản lý nguồn giống lâm nghiệp phục vụ trồng rừng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng.

- Triển khai thực hiện trồng rừng thay thế và hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn trên diện tích đã đăng ký.

- Quản lý, bảo vệ tốt rừng tự nhiên, tăng khả năng hấp thụ và lưu trữ các bon; hoàn thiện hồ sơ quản lý rừng, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tham gia thị trường tín chỉ các bon.

Trên đây là những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2023, nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện năm 2024, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do phá rừng, khai thác rừng trái phép và cháy rừng gây ra, giữ vững diện tích và chất lượng rừng hiện có, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện và các Đoàn thể huyện;
- Các thành viên BCH huyện;
- Công an, BCH Quân sự huyện, Hạt Kiểm lâm;
- Các phòng, ban, ngành cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, KL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thủy